

สรรพคุณ และลักษณะ เมีย

นำเสนอเมื่อ : 11 มี.ค. 2552

เมียหลวง...ทางช่อง 7 สี ตอนนี้กำลังฮิต เราจึงมาทำทำความรู้จัก สรรพคุณ และ ลักษณะเมีย

เมียหลวง

คือ ภรรยาที่เคยดีที่สุดในอดีต แต่กาลเวลาและสิ่งแวดล้อมทำลายความดีของเธอจนหมดสิ้นในระยะเวลาอันสั้น และทั้งความโหดร้ายไว้ให้เธอต้องรับผลกระทบ คือ ความจุกจิก จู้จี้ ขี้นิน เก่งาย ตายยาก พุดมาก กินจุ อ้วนเหมือนหมู ดูเหมือนเสือ

เมียเก็บ

คือ อาหารพิเศษ มีรสชาติแตกต่างจากอาหารธรรมดาทั่วไป เหมาะที่จะกินเป็นครั้งเป็นคราว เพื่อแก้เลี่ยน เป็นสินค้ายอดนิยมและมีราคาแพง เจื่อนไซเยอะ

เมียน้อย

คือ ผู้หญิงที่ดีที่สุด ที่ผู้ชายเพิ่งมาค้นพบภายหลัง

เมียแต่ง

คือ ผู้หญิงที่ทรงคุณค่าและคุณผู้ชายอยากจะทำบรยรักสุดใจขาดดิน แต่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่านี้

เมียเช่า

คือ ผู้หญิงผิวคล้ำ ขี้อ้อน ไซ้เสื้อผ้าน้อยชิ้น สบู่หรือกินเหล้าเป็นงานอดิเรก รสนิยมสูง นิยมบริโภคของนอก มีปริมาณความรักขึ้นลงตามกระแสเงินสด

เมียจ๋า

คือ ผู้หญิงหน้าดูเหมือนเสือ ยืนชูไม้ตันรักเหมือนเทพีสันติภาพ และมีสามีนั่งคุกเข่าอยู่กับพื้น ประสานมือเหนือหน้าอกเหมือนไหว้เจ้า เพราะมีประวัติเพิ่งทำการละเมิดขอขมาแรงของภรรยาบังเกิดเกล้า ลักษณะตัวสั้น นาลายไหลเล็กนอย พุดตะกุกตะกักว่า 'เมียจ๋า' ซึ่งเป็นคำพูดในความหมาย ขออภัย ไถโทษ

เมียกู

คือ ผู้หญิงสวย ขาว หุ่นเพรียวผอม อายุน้อย หน้าตาน่ารัก เพราะยังไม่มีกรรมรวมตัวของไขมันและตีนกา พุดจาไพเราะอ่อนหวาน ผู้ชายที่พบเห็นจะเกิดอาการเขื่อนกันน้ำลายฟุ้ง ทำให้เผลอลนออกมานอกปาก แสดงอาการหึงหวง กัดกันชายอื่นไม่ให้เขาไกล แสดงความเป็นเจ้าของ ทั้งที่บางครั้งยังไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง

เมียบังเกิดเกล้า

คือ ผู้หญิงที่น่าเบื่อที่สุดในโลก ความรู้น้อย บริหารงานไม่เป็น vision เป็นศูนย์เผด็จการ ชอบใช้อำนาจในทางที่ผิด ช่มชู้ ทำร้ายร่างกาย ไซ้คำพุดหยาบคาย บุคลิกภาพน่ารังเกียจ เป็นที่ชิงชังของเพื่อนบ้านและผู้ชายทั่วไป โดยเฉพาะสามี จากคุณสมบัติที่นาสยดสยองดังกล่าว ทำให้สามีเกลียด ขยะแขยง คลื่นไสจนไม่อยากจะพุดด้วย ไม่อยากโต้ตอบ ไม่อยากมีเรื่อง สามีที่มีภรรยาประเภทนี้ จึงไซ้คำพุดอยู่สองคำ คือ 'ครับ' และ 'ไซ้ครับ' และไซ้สรรพนามเรียกภรรยาว่า 'แม่' มักอธิบายให้เพื่อนฟังว่า เรียกตามลูก แต่เพื่อนๆ ไม่นั่นใจว่าเรียกตามลูกหรือเรียก ด้วยความเคารพยำเกรง เพื่อสวัสดิภาพของตัวเอง และที่สำคัญ ไตลบคำว่า 'นอกใจ' ออกจากสมองและพจนานุกรมในบานเรียบรอยแล้ว

"วัฒน์"